



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองการบริหารงานบุคคล งานพัฒนาบุคลากร โทร. ๑๑๗๒

ที่ ศธ ๐๕๒๗.๐๑.๒๗(๑)/ว ๐๑๓๓ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง แจ้งเวียนกำหนดการและรายชื่อผู้บริหารที่ต้องเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการฯ

เรียน รองอธิการบดี/ คณบดี/ ผู้อำนวยการ

ตามที่ มหาวิทยาลัยนเรศวรจะดำเนินการจัดโครงการสัมมนาวิชาการ “กลยุทธ์การพัฒนาอาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างความเป็นเลิศในศตวรรษหน้า” ขึ้น ในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชุมชุม พรหมขัติแก้ว MD ๒๓๗ คณะแพทยศาสตร์ อาคารคณะวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาอาจารย์ประจำเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและคุณวุฒิทางการศึกษาที่สูงขึ้น ให้พร้อมรองรับการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนเรศวรไปสู่วิสัยทัศน์ที่กำหนดต่อไป โดยขอความร่วมมือจากผู้บริหารทุกท่านดังนี้

๑. เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการตามโครงการนี้
๒. แจ้งให้ รองคณบดีทุกท่าน เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการตามโครงการนี้ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งให้ผู้บริหารทุกท่าน (ตามรายชื่อที่แนบ) เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการตามโครงการนี้ด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เกรียงซี)  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

## โครงการสัมมนาวิชาการ

# “กลยุทธ์การพัฒนาอาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างความเป็นเลิศในทศวรรษหน้า”

\*\*\*\*\*

### หลักการและเหตุผล

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาไทยให้ทัดเทียมและเป็นที่ยอมรับในสากล จึงได้นำเครื่องมือพัฒนาคุณภาพที่ได้รับการยอมรับในสากลว่าเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ในการพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศ นั่นคือ Education Criteria for Performance Excellence (EdPEX) ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่สถาบันการศึกษาสามารถนำมาใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานบริหารจัดการการศึกษาให้มีคุณภาพและพัฒนาก้าวสู่ความเป็นสถาบันชั้นนำระดับโลก เพื่อให้สถาบันใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง

QS World University Rankings ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุดในโลก โดยใช้เกณฑ์ชื่อเสียงทางการศึกษา ๔๐% ชื่อเสียงด้านการจ้างงาน ๑๐% อัตราส่วนของคณะและนักศึกษา ๒๐% การอ้างอิงงานวิจัย ๒๐% ความหลากหลายทางเชื้อชาติของนักศึกษา ๕% และความหลากหลายของอาจารย์อีก ๕%

แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ได้วางกรอบทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่วิสัยทัศน์ที่กำหนด คือ “ภายในปี ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นมหาวิทยาลัยที่จัดอยู่ในลำดับ ๑ ใน ๒๕๐ ของเอเชียตาม QS University Rankings : Asia” โดยมีนโยบายจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศและพื้นที่เขตภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งใช้กลยุทธ์ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) เพื่อเป้าประสงค์ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะเป็นคนดี คนเก่ง มีวินัย ภูมิใจในชาติ และมีนโยบายปรับปรุงระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ คล่องตัวในการทำงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านอุดมศึกษา การปฏิรูปอุดมศึกษา และการก้าวสู่การเป็น University ๔.๐ โดยการจัดทำแผนดังกล่าวต้องวางแผนการดำเนินงาน ต้องอาศัยพลังและการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานร่วมกันบริหาร เพื่อนำพามหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้และขยายไปสู่ การแข่งขันระดับประเทศและระดับนานาชาติ เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำต่อไป รวมทั้งนำผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัยเชิงนโยบายและการปฏิบัติให้เกิดการพัฒนาอย่างเหมาะสมและเป็นรูปธรรมต่อไป

มหาวิทยาลัยนเรศวรมีนโยบายในการพัฒนาอาจารย์ประจำเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และคุณวุฒิทางการศึกษาที่สูงขึ้น โดยมีเป้าหมายให้อาจารย์ประจำจะต้องมีตำแหน่งทางวิชาการร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป และมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป เพื่อเป็นฐานการพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวรให้ก้าวหน้า เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำและมีชื่อเสียงของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมรองรับการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยดังกล่าว จึงได้จัดโครงการสัมมนาวิชาการ “กลยุทธ์การพัฒนาอาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างความเป็นเลิศในทศวรรษหน้า” ขึ้น

### วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาอาจารย์ประจำเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและคุณวุฒิทางการศึกษาที่สูงขึ้น ให้พร้อมรองรับการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนเรศวรไปสู่วิสัยทัศน์ที่กำหนดต่อไป

### เป้าหมายของโครงการ

#### ๑. เป้าหมายการดำเนินงาน

ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น ๑๕๐ คน ประกอบด้วย

๑) อธิการบดี	จำนวน	๑ คน
๒) รองอธิการบดี	จำนวน	๖ คน
๓) คณบดี หรือตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า	จำนวน	๒๔ คน
๔) รองคณบดี หรือตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า	จำนวน	๙๘ คน
๕) วิทยากร/ผู้ปฏิบัติงาน	จำนวน	๑๗ คน
๖) นิสิต	จำนวน	๔ คน

## ๒. กิจกรรม/เนื้อหาที่จะดำเนินการ

บรรยาย/อภิปราย/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้

๑) กลยุทธ์การพัฒนาอาจารย์ประจำเพื่อสร้างความเป็นเลิศให้กับมหาวิทยาลัย (นโยบาย/กลยุทธ์/แผนงาน/การผลักดัน/ทิศทางการพัฒนาบุคลากร)

๒) การพัฒนาบุคลากรและงานวิจัยเพื่อก้าวสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยในระดับโลก (การพัฒนาหรือธำรงรักษาบุคลากรคุณวุฒิระดับปริญญาเอก/การพัฒนา ผลักดัน ให้บุคลากรขอตำแหน่งตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น/การส่งเสริมให้บุคลากรมีงานวิจัย ในระดับนานาชาติ)

### วัน เวลา และสถานที่ในการดำเนินการ

๑. วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม ..... ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ .....

๒. สถานที่จัดกิจกรรม ห้องประชุม ชุมชุม พรหมขัติแก้ว MD.๒๓๗ คณะแพทยศาสตร์ อาคารคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยนเรศวร .....

### ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวรสามารถนำแนวคิดเพื่อจัดทำแผนพัฒนาอาจารย์ประจำให้พร้อมรองรับการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนเรศวรไปสู่วิสัยทัศน์ที่กำหนดได้ต่อไป

### หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้เข้ารับการอบรม

๑. ขอความร่วมมือผู้บริหารทุกท่าน (ตามรายชื่อที่แนบ) เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้

๒. กรณีมีการเพิ่มเติมรายชื่อเข้าร่วมโครงการ ให้จัดทำหนังสือผ่านต้นสังกัด และส่งให้กองการบริหารงานบุคคลก่อนการสัมมนาเพื่อรายงานให้มหาวิทยาลัยรับทราบและพิจารณาต่อไป

๓. กรณีไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ ให้จัดทำหนังสือชี้แจงเหตุผลที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการ โดยผ่านต้นสังกัด และส่งให้กองการบริหารงานบุคคล เพื่อรายงานมหาวิทยาลัยรับทราบและพิจารณาต่อไป

### ผู้รับผิดชอบโครงการ

๑. เพื่อความรวดเร็วในการรับข้อมูลข่าวสาร โปรดติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์กองการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยนเรศวร ([www.personnel.nu.ac.th/home/](http://www.personnel.nu.ac.th/home/))

๒. ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ งานพัฒนาบุคลากร กองการบริหารงานบุคคล

▶ นางวินิตา บุญคง เบอร์ภายใน ๑๑๗๒ (มือถือ ๐๙๙-๖๕๓๕๐๙๘)

▶ นายชัชวาลย์ หวานชะเอม เบอร์ภายใน ๑๑๗๒ (มือถือ ๐๘๑-๗๕๕๘๓๒๕)

▶ นางสาวณัฐนิตินันท์ วัฒนะกุล เบอร์ภายใน ๑๑๗๒ (มือถือ ๐๙๖-๖๕๑๙๔๑๖)

\*\*\*\*\*



ผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร

ชื่อ - สกุล	ชื่อตำแหน่ง	ชื่อตำแหน่ง	สังกัดตำแหน่ง	หมายเหตุ
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เกรียงศรี	อธิการบดี	อธิการบดี	สำนักงานอธิการบดี	
.สุชาติ เมืองแก้ว	รองอธิการบดี	รองอธิการบดี	สำนักงานอธิการบดี	
งศาสตราจารย์ ดร.สริน ว่องวิไลรัตน์	รองอธิการบดี	รองอธิการบดี	สำนักงานอธิการบดี	
ศาสตราจารย์ ดร.วิทยา จันทศิริลา	รองอธิการบดี	รองอธิการบดี	สำนักงานอธิการบดี	
งศาสตราจารย์ ดร.สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล	รองอธิการบดี	รองอธิการบดี	สำนักงานอธิการบดี	
งศาสตราจารย์ ดร.รัตติมา จินาพงษ์ษา	รองอธิการบดี	รองอธิการบดี	สำนักงานอธิการบดี	
่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์	รองอธิการบดี	รองอธิการบดี	สำนักงานอธิการบดี	

คณบดี หรือตำแหน่งที่เทียบเท่า

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ชื่อตำแหน่ง	ภาควิชา	คณะ
๑	นายประศักดิ์ ฉายประสาธ	คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร	คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒	นายเทพพล ปิยะปัทมินทร์	คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์	ภาควิชาทันตกรรมป้องกัน	คณะทันตแพทยศาสตร์
๓	นางสาวจิราประภา มากกลิ่น	คณบดีคณะนิติศาสตร์		คณะนิติศาสตร์
๔	นางสาววิชญานัน รัตนวิบูลย์สม	คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร	ภาควิชาบริหารธุรกิจ	คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
๕	นางชมนาด วรพรศิริ	คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	ภาควิชาพยาบาลศาสตร์	คณะพยาบาลศาสตร์
๖	นายศิริเกษม ศิริลักษณ์	คณบดีคณะแพทยศาสตร์	ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน	คณะแพทยศาสตร์
๗	นางสาวจันทรีรัตน์ สิทธิวัฒน์	คณบดีคณะเภสัชศาสตร์	ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ	คณะเภสัชศาสตร์
๘	นายวัฒนา พัดเกตุ	คณบดีคณะมนุษยศาสตร์	ภาควิชาภาษาอังกฤษ	คณะมนุษยศาสตร์
๙	นายสมยศ พลับเพียง	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์	ภาควิชาคณิตศาสตร์	คณะวิทยาศาสตร์
๑๐	นายเสมอ ถาน้อย	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	ภาควิชากายวิภาคศาสตร์	คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
๑๑	นางศรีนทรทิพย์ แทนธานี	คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	ภาควิชาวิศวกรรมโยธา	คณะวิศวกรรมศาสตร์
๑๒	นายสำราญ มีแจ้ง	คณบดีคณะศึกษาศาสตร์		คณะศึกษาศาสตร์
๑๓	นายสันต์ จันทร์สมศักดิ์	คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	ภาควิชาสถาปัตยกรรม	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
๑๔	นายบัณฑิต วัฒนวิวัฒน์	คณบดีคณะสหเวชศาสตร์	ภาควิชารังสีเทคนิค	คณะสหเวชศาสตร์
๑๕	นางพัชรินทร์ สิริสุนทร	คณบดีคณะสังคมศาสตร์	ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา	คณะสังคมศาสตร์
๑๖	นางวิมาลา ชโยดม	คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์		คณะสาธารณสุขศาสตร์
๑๗	นายไพศาล มณีสว่าง	คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์	คณะวิศวกรรมศาสตร์
๑๘	นายภูติพิ เตชาวัฒน์	ผู้อำนวยการวิทยาลัยการระบบสุขภาพ		วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ
๑๙	นางสาวสุพิชญา มีสาธ	ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ		วิทยาลัยนานาชาติ
๒๐	นางสาวณภิสรา ไวฑูรเกียรติ	ผู้อำนวยการวิทยาลัยประชาคมนานาชาติ		วิทยาลัยประชาคมนานาชาติ
๒๑	นางสาวสุฤดี สุขใจ	ผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทน		วิทยาลัยพลังงานทดแทน
๒๒	นายเสกสรร สุขเสนา	ผู้อำนวยการวิทยาลัยเพื่อการศึกษาระดับปริญญา		วิทยาลัยเพื่อการศึกษาระดับปริญญา
๒๓	นายบุญฤทธิ์ พันธ์พานิชการ	ผู้อำนวยการวิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน		วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
๒๔	นายสุชาติ แยมแมน	ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด	ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์	คณะวิศวกรรมศาสตร์

รองคณบดี หรือตำแหน่งที่เทียบเท่า

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ชื่อตำแหน่ง	ภาควิชา	คณะ
<b>คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>				
๑	นางณิศา อนุเจริญชนภาส	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒	นางสาวกัลย์นิต พิลยธรมย์	รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต	ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร	คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓	นางสาวมยุรี กระจายกลาง	รองคณบดีฝ่ายวิจัย	ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร	คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔	นายภูมิศักดิ์ อินทนนท์	รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ	ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร	คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕	นายสุวัฒน์ พลษา	รองคณบดีฝ่ายบริหาร	ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร	คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
<b>คณะทันตแพทยศาสตร์</b>				
๖	นางสาวรุ่งอรุณ เกียรติไกร	รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิจัยกิจ	ภาควิชาชีววิทยาช่องปาก	คณะทันตแพทยศาสตร์
๗	นางสาวสตีโล วิโรจน์ศักดิ์	รองคณบดีฝ่ายคลินิก	ภาควิชาทันตกรรมป้องกัน	คณะทันตแพทยศาสตร์
๘	นายพัชร์พล ลำเนียง	รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต	ภาควิชาทันตกรรมป้องกัน	คณะทันตแพทยศาสตร์
๙	นางสาวศิริลาภีย์ โตะนาค	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	ภาควิชาทันตกรรมวินิจฉัย	คณะทันตแพทยศาสตร์
๑๐	นายชายแดน อินตะปา	รองคณบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา	ภาควิชาทันตกรรมวินิจฉัย	คณะทันตแพทยศาสตร์
<b>คณะนิติศาสตร์</b>				
๑๑	นางสาวรกรักษ์ สุวัฒน์	รองคณบดี		คณะนิติศาสตร์
๑๒	นายธีรวิทย์ โล่ห์พัฒนามานนท์	รองคณบดี		คณะนิติศาสตร์
<b>คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร</b>				
๑๓	นางสาวภาสกรวรรณ กรกษมาศ	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	ภาควิชานิติศาสตร์	คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
๑๔	นายพนมสิทธิ์ สอนประจักษ์	รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์	ภาควิชานิติศาสตร์	คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
๑๕	นางภาวิณี สดาร์จล	รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์	ภาควิชาบริหารธุรกิจ	คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
๑๖	นายวรเดช ณ กรม	รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและเครือข่ายสัมพันธ์	ภาควิชาบริหารธุรกิจ	คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
๑๗	นายอดิน เข็ลเยี่ยมบริชา	รองคณบดีฝ่ายบริหาร	ภาควิชาบริหารธุรกิจ	คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
๑๘	นายสุกิจ ขอช็อกกลาง	รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา	ภาควิชาบริหารธุรกิจ	คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
<b>คณะพยาบาลศาสตร์</b>				
๑๙	นางสาวกรกาญจน์ ปานสุวรรณ	รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา	ภาควิชาพยาบาลศาสตร์	คณะพยาบาลศาสตร์
๒๐	นางสาวประทุม ฤทธิโพธิ์	รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์	ภาควิชาพยาบาลศาสตร์	คณะพยาบาลศาสตร์
๒๑	นางสาวสุภาพร แมนบุตร	รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์	ภาควิชาพยาบาลศาสตร์	คณะพยาบาลศาสตร์
๒๒	นางอินทรีา ปากันทะ	รองคณบดีฝ่ายบริหาร บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ภาควิชาพยาบาลศาสตร์	คณะพยาบาลศาสตร์
<b>คณะแพทยศาสตร์</b>				
๒๓	นางสาวศรีญา ศรีจันทองศิริ	รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและเครือข่ายสัมพันธ์	ภาควิชากุมารเวชศาสตร์	คณะแพทยศาสตร์

๒๔	นางรสสุคนธ์ ศรรัตน์	รองคณบดีฝ่ายบริการทางการแพทย์	ภาควิทยา	คณะแพทยศาสตร์
๒๕	นางสาวสิรินันท์ ศรียะเวชกุล	รองคณบดีฝ่ายการคลัง	ภาควิทยา	คณะแพทยศาสตร์
๒๖	นายจตุรวิทย์ ทอรรณภากร	รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมนิสิต	ภาควิชานิติเวชศาสตร์	คณะแพทยศาสตร์
๒๗	นายพีระพงษ์ เขียววัฒน์	รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและวิจัย	ภาควิชาสัตวศาสตร์	คณะแพทยศาสตร์
๒๘	นางสาวสุภาวดี มาชนะนต์	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	ภาควิชาอายุรศาสตร์	คณะแพทยศาสตร์
๒๙	นายบัณฑิต บุตรธรรม	รองคณบดีฝ่ายบริหาร	ภาควิชาอายุรศาสตร์	คณะแพทยศาสตร์
๓๐	นางศรีลักษณ์ กล้าณรงค์	รองคณบดีฝ่ายคลินิก โรงพยาบาลพุทธชินราช		คณะแพทยศาสตร์
๓๑	นายธนศ ดุสิตสุนทรกุล	รองคณบดีฝ่ายคลินิก โรงพยาบาลพิจิตร		คณะแพทยศาสตร์
๓๒	นายประภากรณ์ อองจัญญ์	รองคณบดีฝ่ายคลินิก โรงพยาบาลแพร่		คณะแพทยศาสตร์
<b>คณะเภสัชศาสตร์</b>				
๓๓	นางสาวอรุณ สารพันโชติวิทยา	รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคณาภการศึกษา	ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม	คณะเภสัชศาสตร์
๓๔	นายอรุณวิทย์ สมศิริ	รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพย์สินและเทคโนโลยีสารสนเทศ	ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม	คณะเภสัชศาสตร์
๓๕	นางสาวดารณี เขียวบุญเรืองกิจ	รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมนิสิตและบริการสังคม	ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ	คณะเภสัชศาสตร์
๓๖	นางสาวนันท์ทิพ ลิ้มเพ็ชรชอบ	รองคณบดีฝ่ายวิชาการและเภสัชศาสตร์ศึกษา	ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ	คณะเภสัชศาสตร์
๓๗	นายอนันต์ อุโนธรม	รองคณบดีฝ่ายวิจัย พัฒนาศึกษา และการต่างประเทศ	ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท	คณะเภสัชศาสตร์
<b>คณะมนุษยศาสตร์</b>				
๓๘	นางสาวอชอง บรรจงสวัสดิ์	รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน	ภาควิชาภาษาตะวันตก	คณะมนุษยศาสตร์
๓๙	นางสาวชมนาด อินทจามรวัชช์	รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ	ภาควิชาภาษาศาสตร์	คณะมนุษยศาสตร์
๔๐	นางนันทิมา จิมป์สัน	รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ	ภาควิชาภาษาอังกฤษ	คณะมนุษยศาสตร์
๔๑	นางสาวรัชดาพร สุโคโต	รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมนิสิต	ภาควิชาศิลปะการแสดง	คณะมนุษยศาสตร์
<b>คณะวิทยาศาสตร์</b>				
๔๒	นางสาวอนามย์ นาคอุดม	รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา	ภาควิชาคณิตศาสตร์	คณะวิทยาศาสตร์
๔๓	นายวิจิตร อุดอ้าย	รองคณบดีฝ่ายอาคารสถานที่และบริการชุมชน	ภาควิชาเคมี	คณะวิทยาศาสตร์
๔๔	นายสัมพันธ์ ไม้ทอง	รองคณบดีฝ่ายบริหาร	ภาควิชาเคมี	คณะวิทยาศาสตร์
๔๕	นายอุทัย วิชัย	รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน	ภาควิชาเคมี	คณะวิทยาศาสตร์
๔๖	นางสาวศิริบุษ จินดาภิรักษ์	รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมนิสิต	ภาควิชาฟิสิกส์	คณะวิทยาศาสตร์
๔๗	นายธีระชัย บงการณ	รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา	ภาควิชาฟิสิกส์	คณะวิทยาศาสตร์
<b>คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์</b>				
๔๘	นายอิทธิพล พวงเพชร	รองคณบดีฝ่ายบริหาร	ภาควิชากายวิภาคศาสตร์	คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
๔๙	ร้อยโทหญิงสายศิริ มีระเสน	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	ภาควิชาชีวเคมี	คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
๕๐	นางสาวทักขณีย์ มหาศิริพันธุ์	รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมนิสิตและชุมชนสัมพันธ์	ภาควิชาสัตววิทยา	คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์



๕๑	นางสาวอรรณี คงสมบัติ	รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา	ภาควิชาเศรษฐวิทยา	คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
<b>คณะวิศวกรรมศาสตร์</b>				
๕๒	นายพิสุทธิ์ อภิชากุล	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์	คณะวิศวกรรมศาสตร์
๕๓	นายภัทล ทรัพย์สมบูรณ์	รองคณบดีฝ่ายบริหาร	ภาควิชาวิศวกรรมโยธา	คณะวิศวกรรมศาสตร์
๕๔	นายสรินทร์ เหมะวิบูลย์	รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ	ภาควิชาวิศวกรรมโยธา	คณะวิศวกรรมศาสตร์
๕๕	นายศิษญา สิมารักษ์	รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมนิสิต	ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม	คณะวิศวกรรมศาสตร์
<b>คณะศึกษาศาสตร์</b>				
๕๖	นางสาวอัมรจิตต์ แป้นศรี	รองคณบดีฝ่ายพิเศษสัมพันธ์และวิจัย	ภาควิชาการศึกษา	คณะศึกษาศาสตร์
๕๗	นายชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์	รองคณบดีฝ่ายพัฒนาครูและบริหารวิชาการ	ภาควิชาการศึกษา	คณะศึกษาศาสตร์
๕๘	นายอลอง ชาดรูปะชิวิน	รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา	ภาควิชาบริหารและพัฒนาการศึกษา	คณะศึกษาศาสตร์
๕๙	นายอนุชา กอนพ่วง	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	ภาควิชาบริหารและพัฒนาการศึกษา	คณะศึกษาศาสตร์
๖๐	นายภูฟ้า เสวกพันธ์	รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพนิสิต	ภาควิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย	คณะศึกษาศาสตร์
<b>คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์</b>				
๖๑	นางสาวศศิญา เทพพิทักษ์	รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา	ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
๖๒	นายณัย เรียบสกุล	รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์	ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
๖๓	นายศุภกิจ ยืนสรวล	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	ภาควิชาสถาปัตยกรรม	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
๖๔	นายสุทัศน์ เอี่ยมวัฒนา	รองคณบดีฝ่ายบริหาร	ภาควิชาสถาปัตยกรรม	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
<b>คณะสหเวชศาสตร์</b>				
๖๕	นายวีระพงษ์ ชิดเอก	รองคณบดีฝ่ายบริหารและบริการวิชาการ	ภาควิชากายภาพบำบัด	คณะสหเวชศาสตร์
๖๖	นายกิตติศักดิ์ แถวนาม	รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา	ภาควิชาเทคนิคการแพทย์	คณะสหเวชศาสตร์
๖๗	นายจิรภาส จงจิตวิมล	รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและประกันคุณภาพการศึกษา	ภาควิชาเทคนิคการแพทย์	คณะสหเวชศาสตร์
๖๘	นายปฏิวัติ ใจดีมิล	รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์	ภาควิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก	คณะสหเวชศาสตร์
<b>คณะสังคมศาสตร์</b>				
๖๙	นายกันตพัฒน์ อนุศักดิ์เสถียร	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	ภาควิชาจิตวิทยา	คณะสังคมศาสตร์
๗๐	นางสาวอุทุมพร ธีระวิริยะกุล	รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา	ภาควิชาประวัติศาสตร์	คณะสังคมศาสตร์
๗๑	นางวัลลภ สุขสวัสดิ์	รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา	ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์	คณะสังคมศาสตร์
๗๒	นายวัชรพล พุทธิรักษา	รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม	ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์	คณะสังคมศาสตร์
๗๓	นายพิชญ์ อภิธมาจารย์ไธเน	รองคณบดีฝ่ายบริหาร	ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา	คณะสังคมศาสตร์
<b>คณะสาธารณสุขศาสตร์</b>				
๗๔	นางนันทา กิจธนะพิชญ์	รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน		คณะสาธารณสุขศาสตร์
๗๕	นายปราโมทย์ วงศ์สวัสดิ์	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ		คณะสาธารณสุขศาสตร์

๙๖	นายสมเกียรติ ศรีประสิทธิ์	รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์			คณะสาธารณสุขศาสตร์
<b>บัณฑิตวิทยาลัย</b>					
๙๗	นายพงศ์พันธ์ กิจสนาโยธิน	รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน บัณฑิตวิทยาลัย		ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์	คณะวิศวกรรมศาสตร์
๙๘	นางสาวสุภาภาบุญย์ ปัทมดิลก	รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนิสิตสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย		ภาควิชาการศึกษา	คณะศึกษาศาสตร์
๙๙	นางศิริวิเศษ วนรัตน์จิตร	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย			คณะสาธารณสุขศาสตร์
<b>วิทยาลัยนานาชาติ</b>					
๑๐	นายกรกฎ นุสิทธิ์	รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร		ภาควิชาวิศวกรรมโยธา	คณะวิศวกรรมศาสตร์
๑๑	Ms.Eugenia Arazo Boa	รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์			วิทยาลัยนานาชาติ
๑๒	นางสาวรชชวิน สิมกาญจนภา	รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนิสิต			วิทยาลัยนานาชาติ
<b>วิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา</b>					
๑๓	นายจิรานุวัฒน์ สวัสดิ์พิชญ์กุล	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา		ภาควิชาภาษาตะวันออก	คณะมนุษยศาสตร์
๑๔	นายอาทิตย์ พงษ์พานิช	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา		ภาควิชาภาษาตะวันออก	คณะมนุษยศาสตร์
๑๕	นางสาวเนมพร กาญจนกิจสกุล	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา		ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา	คณะสังคมศาสตร์
<b>วิทยาลัยพลังงานทดแทน</b>					
๑๖	นางสาวประพิศร์ ธนาภักซ์	รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา			วิทยาลัยพลังงานทดแทน
๑๗	นายอัครชัย ศิริสัมพันธ์วงศ์	รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร			วิทยาลัยพลังงานทดแทน
๑๘	นายวิพันธ์ เกตุจ้อย	รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย			วิทยาลัยพลังงานทดแทน
๑๙	นายศรานุท ้วยวุฒิ	รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการทั่วไป			วิทยาลัยพลังงานทดแทน
<b>วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน</b>					
๒๐	นางสาวสุจิตรา สงวนสิน	รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน		ภาควิชาคณิตศาสตร์	คณะวิทยาศาสตร์
๒๑	นายณรงค์ฤทธิ์ มณีระประภากร	รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน		ภาควิชาฟิสิกส์	คณะวิทยาศาสตร์
๒๒	นายณรินทร์ กำจัดภัย	รองผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์			วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน
<b>วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน</b>					
๒๓	นางวรรณล เขารัตน์ วาดานาเบ	รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ			วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
๒๔	ว่าที่ร้อยตรีธรรนูญ เสงฆ์กุล	รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย			วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
๒๕	นางสาวกฤตา ไสรัตน์	รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร			วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
<b>สำนักหอสมุด</b>					
๒๖	นางศิริวรรณ วิชัย	รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สำนักหอสมุด		ภาควิชาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและประวัติศาสตร์วิทยา	คณะวิศวกรรมศาสตร์การแพทย์
๒๗	นางสาวพนมขวัญ ริยะมงคล	รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการและประกันคุณภาพ สำนักหอสมุด		ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์	คณะวิศวกรรมศาสตร์
๒๘	นางสาวศศิธร ตินะเมาศ	รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สำนักหอสมุด		ฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ	สำนักหอสมุด